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Ég heiti Gísli Páll Guðjónsson og á bàtinn Valdís ÍS 889 og geri út frá Suðureyri. Mitt mat á byggðakvóta 
er að þarf að breyta reglunum til að allir sitji við sama borð. Það er algerlega fáránlegt meðan fyrirtæki í 
sama byggðalagi fái fleiri hundruð tonn fái önnur milli 5 og 6 tonn. Þessvegna fynnst mér að það ætti að 
skipta jafnt. Aflinn endar hvort sem er allir á sama stað semsagt í fyrirtækinu sem heldur á öllu völdum 
um það hver fær byggðakvóta. Það er miklu meira atvinnuskapandi ef fleiri fá að veiða og á smærri 
bátum, það er algerlega óásættanlegt að fyritæki sem fær nánast allan byggðakvótan í sveitafélaginu láti 
togara sækja fiskinn fyrir sig meðan smærri útgerðir eru bundnar við bryggju. Einnig fynnst mér mjög 
ámælisvert að ferðaþjónustu fyrirtæki fái úthlutan byggðakvóta og láti erlenda aðila (túrista) veiða hann á 
sjóstangir aftur meðan heimamenn eru bundnir við bryggju. Þessi sömu fyritæki hafa sérstakan pott sem 
þau gera sótt um og þurfa ekki byggðakvóta sem er ætlaður fólki sem býr á svæðinu en ekki túristum frá 
þýskalandi.
Með von um að ný bæjarstjórn hafi kjark og áhuga að gera samfélagið okkar réttlátara fyrir alla
Kveðja Gísli Páll Guðjónsson
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